



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Lăng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.

Hải Lăng là mảnh đất cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng vào ngày 19/3/1975. Sau ngày quê hương được giải phóng, giữa bề bộn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội và giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường, nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hải Lăng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện (19/3/1975-19/3/2025), 35 năm Ngày lập lại huyện (01/5/1990-01/5/2025) diễn ra từ nay đến tháng 3/2025 gồm: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hải Lăng với chương trình nghệ thuật đặc biệt, bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Quảng Trị và nhiều tỉnh, thành trong cả nước; tổ chức gặp mặt truyền thống, hội đua thuyền, hội chợ thương mại, hội trại thanh niên; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn về nhà ở và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội. Đây là dịp để bày tỏ tình cảm sâu nặng, tri ân sự hy sinh của đồng bào, đồng chí và biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã giành cho Hải Lăng trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường và xây dựng phát triển quê hương.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, huyện Hải Lăng đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc huy động mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động cho phù hợp với quy mô, mục đích, ý nghĩa của các hoạt động Lễ, nhằm đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân huyện nhà. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực của huyện còn khó khăn, các hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí xã hội hóa. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện rất mong đón nhận những tình cảm, sự đóng góp quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể bà con Hội đồng hương Hải Lăng trên mọi miền Tổ quốc, cùng chung tay, góp sức xây dựng và phát triển quê hương Hải Lăng ngày càng giàu đẹp cũng như góp phần tổ chức thành công các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện nhà.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin vui lòng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, địa chỉ: Số 06, đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng hoặc qua số tài khoản **1000007062989982** tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Lăng (VBSP). Mọi thông tin xin liên hệ Bà Phạm Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, số điện thoại 0945460900. UBND huyện Hải Lăng sẽ chỉ đạo tổ chức công khai và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đúng mục đích, đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính thư

**PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Đức Thịnh**